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รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าพุ 
สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน ้าพุ 

เร่ิมประชุม  เวลา 14.30 น. 

นายอภิชน  จรูญพงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และข้าราชการผู้ เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน  
(เลขานุการสภาฯ)  ครับผม  วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต้าบลน้้ าพุ         
    สมั ย ส ามั ญ  สมั ย ท่ี  4  ป ระ จ้ าปี  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 3  ใน วั น พ ฤหั สบ ดี               
    ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
    น้้าพุ  ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.
    2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 56 การประชุม         
    สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ต้าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ผู้ท่ีมาประชุมสภา            
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุวันนี้ จ้านวน 10 ท่าน ลากิจ 2 ท่าน คือ 
    ท่านท่ี 1 นายเชษฐชาย  จันทบูรณ์ และท่านท่ี 2 นายวิทยา แดงเพ็ชร   
    ถือว่าครบองค์ประชุม นะครับ  
    ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญทุกคนยืนขึ้นครับ 
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3       
    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ได้มีมติในคราวประชุมสภา      
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
    เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้ก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลน้้ าพุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ้าปี  2563 ต้ังแต่วัน ท่ี          
    11 ธันวาคม  ๒๕๖3 เป็นต้นไป มีก้าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น อาศัยอ้านาจ
    ตามความมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร      
    ส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    และข้อ 16 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 24 ธันวาคม 
    2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ครับ 
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นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   กราบเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุทุกท่าน คณะผู้บริหาร   
(ประธานสภาฯ)   ข้าราชการทุกท่าน รวมถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ         
    ด้วยนะครับ วันนี้กระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 24 ธันวาคม 
    2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกสารท้ังหมดรวมถึงระเบียบวาระ
    การประ ชุม  เลขานุ ก ารสภาฯ ก็ ไ ด้แจก เอกสารให้ สม าชิกสภ าฯ              
    ไปศึกษาแล้วนะครับ ตามระเบียบการประชุมวันนี้มี ท้ังหมด 5 วาระ       
    นะครับ  กระผมก็ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ไม่มีนะครับ
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2563   

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ)   สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3     
    ก็มีท้ังหมด 2 ครั้ง นะครับ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563    
    ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีการรับรอง   
    รายงานการประชุมสภาฯ 2 ครั้ งนะครับ  ตามท่ี เลขานุ การสภาฯ            
    ได้แจกบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ศึกษาแล้วนะครับ
    มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท้ังหมด 3 ท่านนะครับ        
    โดยมีนายสุทีป บุญคง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ขอเชิญคณะกรรมการฯ
    ได้กล่าวรายงานเพื่อให้สภาฯ รับรองหรือไม่รับรอง ขอเชิญคณะกรรมการฯ
    ครับ 

นายสุทีป บุญคง   ขอบคุณท่านประธานสภาฯ นะครับ กระผมนายสุทีป บุญคง สมาชิก      
(ส.อบต. ม.6)   สภาฯ หมู่ท่ี 6  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผล
    จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ในวันอังคาร ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 
    เวลา 10.00 น. และครั้งท่ี 2 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2563 
    เวลา 13.30 น. ณ ห้อ ง ป ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ   
    ปรากฏว่าข้อความถูกต้อง ครบถ้วนไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ ขอบคุณ
    ครับ    

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ครับ ก็ ขอขอบ คุณ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประ ชุมครับ        
(ประธานสภาฯ)   ท่ีได้กล่าวรายงานต่อ ส ภาฯ กระผมก็ขอมติในท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ        
    ว่าจะรับรองหรือไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ในวันอังคาร ท่ี 11 สิงหาคม 
    พ.ศ.2563 เวลา  10.00 น. ใครรับรองรายงานการประชุม ยกมือด้วย    
    นะครับ 
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มติที่ประชุม    รับรอง  จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่รับรอง จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ส้าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ 
(ประธานสภาฯ)   สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 2 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา      
    13.00 น. ใครรับรองรายงานการประชุมยกมือด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม    รับรอง  จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่รับรอง จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 3  นะครับ  เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มีนะครับ  
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล
   น ้าพุ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ขอเข้าระเบยีบวาระท่ี 4 นะครับ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้สภาฯเห็นชอบครับ 
(ประธานสภาฯ)   กม็ีอยู่ท้ังหมด 4 เรื่องด้วยกันนะครับ ระเบียบวาระ ท่ี  4.1 เรื่องรายงาน
    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  กระผมนายสนธยา โปอินทร์     
(นายก อบต.)   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  อ้าเภอบา้นนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จากระเบียบวาระการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. 
    2563 ในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นะครับ ตามระเบียบวาระท่ี 4 
    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ว า ร ะ ท่ี 4.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและ   
    ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ประจ้าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖3 จากบันทึกรายละเอียดท่ีเป็นรูปเล่ม ท่ีได้แจกให้สมาชิกสภาฯ 
    ไปแล้วนะครับ ซึ่งมีท้ังหมด 4 ส่วนด้วยกันนะครับ           
    ส่วนท่ี 1 บทน้า,ส่วนท่ี 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,ส่วนท่ี 3 การติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนา, ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      
    และ ภาคผนวก ซึ่ งผมจะสรุปตามรายงานท่ีได้แจกให้สมาชิกสภาฯ               
    เพื่อเป็นแนวทางพอสังเขป ดังนี้            
    บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าพุ  ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3        
    หน้าท่ี 1 ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 
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    พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก้าหนดให้มีการด้าเนินการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
    ติดตามผลและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ี ด้าเนินการติดตามแล ะ        
    ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
    จะต้องด้าเนินการก้าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล  
    แผนพัฒ นารายงานผลและเสนอความ เห็ น  ซึ่ งมี ด้ วยกัน  7  ด้ าน            
    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้าง
    พื้น ฐาน ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 : การพัฒนาด้าน คุณภาพ ชีวิตและสังคม        
    ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนา
    ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :     
    การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
    ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี            
    ซึ่งในส่วนท่ี 1 บทน้า ตามรายงานเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เริ่มต้ังแต่
    หน้าท่ี 2-11 นะครับ  
    ส่วนท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เริ่มต้ังแต่หน้าท่ี 12-22 
    หน้าท่ี 12 เรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ       
    ฉบับท่ี ๑๒ หน้าท่ี 13 เรื่องของนโยบายของรัฐบาล หน้าท่ี 14 เป็นเรื่อง
    ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนแนวทางการพัฒนา
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้าท่ี 15 เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมาย     
    เพื่อการพัฒนาของอบต.น้้าพุ  หน้าท่ี 16 เป็นเรื่องของการให้คะแนน     
    การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ซึ่งเป็นตาราง      
    ตามเอกสารในตารางประกอบด้วย ประเด็นการพิจารณา ,รายละเอียด,   
        หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 87.65 คะแนน  
    นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและ
    ประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    มีประเด็นการพิจารณาท้ังหมด 12 ประเด็น คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
    คะแนนท่ีได้ 82.25 คะแนน 
     ส่วนท่ี 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบท่ี ๑ การก้ากับการ
    จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีท้ังหมด 12 ประเด็น 
    ซึ่งมีการด้าเนินการแล้วทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสาร หน้าท่ี 23 แบบท่ี 
    1 การก้ากับการจัดยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าท่ี 24 เป็น
    แบบประเมินตนเองในการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โดยจะท้าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ปลัดช่วยก้ากับการจัดท้า
    แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง มีท้ังหมด 19 ประเด็น ซึ่งมีการ     
    ด้าเนินการแล้วท้ังหมด รายละเอียดตามเอกสาร หน้าท่ี 24  เรื่อง บัญชี
    รายละเอียดรายรับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตาม   
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    เอกสาร หน้าท่ี 25 ในส่วนนี้ขอมอบให้ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน     
    ต้าบลน้้าพุ  ช้ีแจงรายละเอียดนะครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ        
    นะครับ 

นางสาวจันทนา ปรางปราสาท  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้า ท่ีทุกท่าน         
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ดิฉัน นางสาวจันทนา  ปรางปราสาท ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ     
    แผน ขอรายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    รายได้จัดเก็บเอง  
    หมวดท่ี 1 หมวดภาษีอากร  
    1.1 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประมาณการไว้ 95,200.00 บาท รายรับ
    จริง 75,889.09 บาท            
    ๑.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประมาณการไว้ 26,000.00 บาท รายรับจริง 
    9,959.00 บาท  
    ๑.3 ภาษีบ้ารุงท้องท่ี ประมาณการไว้ 12 ,000.00 บาท รายรับจริง    
     12,780.68 บาท  
    ๑.4 ภาษีป้าย ประมาณการไว้ 100,000.00 บาท รายรับจริง 103,927.00 
     บาท  
    1.5 อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการไว้ 300.00 บาท รายรับจริง 0.00 
    บาท  
    1.6 อากรรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้ 160,000.00 บาท รายรับจริง 
    124,573.33 บาท    
    รวมรายได้จัดเก็บเอง ประมาณการไว้ 393,500.00 บาท รายรับจริง 
    327,129.10 บาท  
    หมวดท่ี 2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
    ๒.๑  ค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับ ใบอนุญ าตการขายสุรา ประมาณการไว้         
     1,200.00 บาท รายรับจริง 1,251.30 บาท 
     ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้ 180 ,000.00 
    บาท รายรับจริง 194,520.00 บาท         
    ๒.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ 1,500.00 บาท 
    รายรับจริง 830.00 บาท  
    ๒.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้ 3,000.00 บาท รายรับจริง 
     2,433.00 บาท  
    2.5 ค่าปรับ ผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก  ประมาณการไว้          
     20,000.00 บาท รายรับจริง 25,550.00 บาท  
    ๒.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ 100,000.00 บาท รายรับจริง 
     135,299.00 บาท  
    ๒.๗ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการไว้ 1 ,200.00 บาท รายรับจริง  
     1,598.00 บาท   
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    หมวดท่ี 3 รายได้จากทรัพย์สิน  
    3.1 ดอกเบ้ีย ประมาณการไว้ 250,000.00 บาท รายรับจริง  
    226,102.30 บาท  
    หมวดท่ี 4 รายได้เบ็ดเตล็ด  
    4.1 ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ 5 ,000.00 บาท รายรับจริง    
     114,000.00 บาท  
    4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการไว้ 200,000.00 บาท รายรับจริง 
    816,675.13 บาท  
    4.3 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ประมาณการไว้ 0.00 บาท รายรับจริง 3,754.00 
    บาท  
    รวมประมาณการหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ 205,000.00 
    บาท รายรับจริง 934,429.13 บาท  
    หมวดท่ี 5 รายได้จากทุน  
    5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการไว้ 5,000.00 บาท รายรับ
    จริง 2,800.00 บาท  
    รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  
     1.หมวดภาษีจัดสรร  
    ๑.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก้าหนดแผนฯประมาณการไว้ 7,500,000.00 
    บาท รายรับจริง 8,307,012.49 บาท  
    ๑.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ประมาณการไว้ 2,900,000.00 
    บาท รายรับจริง 3,089,597.60 บาท       
    ๑.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้ 150,000.00 บาท รายรับจริง 
    202,630.89 บาท    
    ๑.4 ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้ 4,000,000.00 บาท รายรับจริง 
    4,283,421.83 บาท   
    ๑.5 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการ
     ไว้ 35,000.00 บาท รายรับจริง 52,000.00 บาท    
    ๑.6 ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ 140,000.00 บาท รายรับจริง   
     153,662.24 บาท  
    ๑.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ 40,000.00 บาท รายรับ
    จริง 165,519.21 บาท  
    ๑.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    ประมาณการไว้ 1,200,000.00 บาท รายรับจริง 817,109.00 บาท 
    รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.ประมาณการไว้ 15,965,000.00 
    บาท รายรับจริง 17,070,953.26 บาท     
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    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  
    ๑. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป ส้าหรับด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ีและภารกิจ    
    ถ่ า ย โอ น  ป ร ะ ม าณ ก า ร ไว้  16,000,000.00 บ าท  ร าย รั บ จ ริ ง            
                16,099,141.00 บาท 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ครับ พอดีผมจะปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาฯ และคณะ ผู้บริหาร
(ประธานสภาฯ)   นะครับ การติดตามรายงานผลแผนฯ ผลวิเคราะห์ส่วนมากจะเป็นเรื่องส้าคัญ
    ผลวิเคราะห์ ได้ผลว่าอย่างไร คณะประเมินผลแผนฯ ส่งให้ผู้บริหาร ซึ่งเป็น
    เรื่องท่ีจะต้องคุยกัน แต่ในส่วนเรื่องของรายรับสมาชิกสภาฯ ก็มีเอกสาร    
    อยู่แล้ว ข้ามไปส่วนท่ี 4 เลยก็ได้ครับ เพราะจริง ๆ แล้วเรามีญัตติไว้เพื่อ    
    ให้สภาฯ รับทราบเท่านั้น เพราะฉะนั้น ก็สรุปว่าวิเคราะห์แล้วเป็นยังไง     
    ท้ามาแล้วเป็นยังไง ได้รับผลยังไง และจะแก้ไขปัญหาครั้งหน้ายังไง ถือว่า
    เป็นการรายงานต่อสภาฯ แห่งนี้ครับ  

นางสาวจันทนา ปรางปราสาท  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม    
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน          
    2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและข้อจ้ากัดของ   
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  และส่วนท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคของ 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  
    1. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
    น ้าพุ มีดังนี  
    ปัญหา  
    1)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท้างานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
    ด้าเนินการ  
    2)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมี ปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็น
    จ้านวนมาก 
     3)  ประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ้านวนมาก          
    อุปสรรค 
    ๑)  อ้านาจหน้าท่ีมีข้อจ้ากัดท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้    
    2.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี  
    ปัญหา  
    ๑) การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุยังมี   
    บางโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
    ขาดความเช่ือมโยงการยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดหรือประเทศ     
    ๒)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมใน
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุม
    ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ๓)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุไม่สามารถด้าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
    กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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    อุปสรรค 
    ๑)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน
    แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ท้ังหมด  
      3. ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    มีระดับความส้าเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้และ
    ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
    3.๑  การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    ๑)  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มาเป็นกรอบในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
    ๒)  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค้านึงถึง
    สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น    
    ๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ี ต้ังในข้อบัญญั ติ       
    งบประมาณรายจ่ายให้สามารถด้าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
    ๔)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอ
    และเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด้าเนินการ  
    3.๒  การบริการประชาชน  
    1)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น           
    มีจุดบริการและเก้าอี้ เพียงพอ สะดวก สะอาด และมี เจ้าหน้าท่ีคอย         
    ให้ค้าแนะน้าท่ีดี   
    2)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
    และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีส้าคัญและจ้าเป็นต่อประชาชนในพื้นท่ี
    อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  
    3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน
    ได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหาร
    ส่วนต้าบล  

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ   ครับ ขอบคุณพนักงานองค์การบริหาร ส่วนต้าบลน้้าพุ ท่ีได้รายงาน
(ประธานสภาฯ)   วาระท่ี 4.1 ต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ รับทราบนะครับ มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ 
    จะซักถามมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 4.2 นะครับ 

   4.2 ขอรับความเห็นชอบจัดตั ง/เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าพุ
   เป็นเทศบาลต้าบลน ้าพุ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  วาระท่ี 4.2 ขอรับความเห็นชอบจัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต้าบลน้้าพุเป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ นะครับ ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอ
    ญัตติต่อสภาฯ เพื่อจะยกฐานะเป็นเทศบาลต้าบล หลักการและเหตุผล       
    ท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ เรื่องการ
    จัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล   
    หลักการ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์
    2540 ครอบคลุมพื้น ท่ีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีพื้น ท่ี ท้ังหมด 34.42       
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    ตารางกิ โลเมตร มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นไป     
    อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
    เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น และประโยชน์ในการ
    ปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้     
    สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการกระจายอ้านาจและความ
    เป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะจากองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล 
    เหตุผล เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ มีรายได้ไม่รวมเงิน
    อุดหนุน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 17,070,953.26 บาท 
    จ้านวนประชากร 5,667 คน พื้นท่ี 34.42 ตารางกิโลเมตร และมีสภาพ
    ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น เห็นว่ามีคุณสมบัติตาม
    มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรจัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ และเสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ 
    พิจารณาเห็นชอบ เพื่อจัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต้าบล
    เป็นเทศบาลต้าบล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ได้น้าเสนอ ครับ  

นายสนธยา โปอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ  
(นายก อบต.)   บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  อ้าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระเบียบ   
    วาระท่ี 4.2  ขอรับความเห็นชอบจัดต้ัง/เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลน้้าพุ เป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ จากข้อมูลหลายๆด้าน ไม่ว่าจะ     
    ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน   
    ต้าบลน้้าพุ ทุกปี องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุมีข้อจ้ากัดในเรื่องของการ
    พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย อ้านาจหน้าท่ี งบประมาณ ซึ่งยังไม่   
    สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ท่ัวถึงครอบคลุม 
    และประกอบกับในหลายรอบปีท่ีผ่านมาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    
    ในพื้นท่ีต้าบลน้้าพุ  ค่อนข้างจะมีความเจริญเติบโตมากขึ้น และรวดเร็ว     
    ตลอดจนการจัดเก็บภาษี ก็สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย 
    ตลอดจนจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้นตามนัยยะส้าคัญต่างๆ ความเจริญเติบโต     
    ด้านสังคมเช่นกัน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ไม่สามารถ
    ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่าง ท่ัวถึงครอบคลุม       
    จึงเห็นสมควรท่ีจะเปล่ียนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ   
    เป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ ซึ่งอาศัยกฎหมาย มาตรา  42 ว่าด้วยการจัดต้ัง
    เทศบาลต้าบล และมาตราท่ี 7 ท่ีก้าหนดไว้ว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอัน
    สมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้ จัดต้ังท้องถิ่นนั้นเป็นเทศบาลได้ ซึ่ ง      
    ด้าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนั้นทางผู้บริหาร            
    ก็ได้ด้าเนินการตามเจตนารมณ์ โดยจัดต้ังคณะท้างานขึ้นมา 1 ชุด         
    ประกอบด้วย ท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  
    เป็นประธาน ซึ่งวันนี้ ท่านมีภารกิจไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ และ        
    มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นกรรมการ      
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    มีหน้าท่ีในเรื่องของการด้าเนินการจัดต้ังเทศบาลตามข้ันตอนต่างๆ เบ้ืองต้น 
    ในการขอความคิดเห็น จากพี่น้องประชาชนในเขตต้าบลน้้าพุ ท้ัง 6 หมู่บ้าน 
    จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้น้าเสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
    แห่งนี้ ซึ่งในรายละเอียดของการด้าเนินการขับเคล่ือนขอรับฟังความคิดเห็น
    จากพี่น้องประชาชน ผมขออนุญาตให้คณะท้างาน ซึ่งขอมอบให้ท่านปลัด  
    ได้ด้าเนินการช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
    ผ่านท่านประธานสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในล้าดับต่อไป     
    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ              
    ได้ช้ีแจงครับ  

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ตามที่น ายกองค์การบริหารส่วน ต้าบลน้้าพุ ไ ด้ขออนุญ าตให้ ท่าน 
(ประธานสภาฯ)   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้ช้ีแจงก็ขอเชิญท่านปลัดองค์การ  
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ช้ีแจงครับ 

นายประเสริฐ จันทบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้า ท่ี
(ปลัด อบต.)   องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าพุ ทุก ท่าน ส้าหรับโครงการการจัดต้ัง       
    เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ 
    ทางนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้แต่งต้ังคณะท้างานขึ้นมา 1 ชุด 
    เพื่ อ ด้ า เนิ น ก ารให้ เป็ น ไป ตามขั้ น ตอน  ตามระ เบี ยบ ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง                
    ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นประธานคณะท้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วน
    ต้าบลน้้าพุ  หัวหน้าส้านักปลัด ผู้อ้านวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชน    
    นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน นักป้องกันและบรรเท าสาธารณภัย       
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนิติกรเป็นเลขานุการครับ หลังจากท่ีได้รับค้าส่ัง 
    คณะท้างานได้ออกพื้นท่ี เพื่อจัดท้าประชาคมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้อง
    ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ท้ัง 6 หมู่บ้านโดยเริ่มจากหมู่ ท่ี1 - 6 ครั้งท่ี 1     
    หมู่ท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
    จ้านวน 78 ท่าน ครั้งท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563      
    มี ผู้ เข้ าร่วมประชุม ท้ังหมด 61 ท่ าน  ครั้ง ท่ี  3 หมู่ ท่ี  3 ในวัน ท่ี  10        
    พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 61 ท่าน หมู่ ท่ี 4    
    วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 26 ท่าน     
    หมู่ท่ี 5 วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 
    75 ท่าน หมู่ท่ี 2 ในวันท่ี  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม
    จ้านวน 103 ท่าน ซึ่งท้ัง 6 หมู่บ้าน ผลการส้ารวจความคิดเห็นของ    
    ประชาชน เห็นชอบเป็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบไม่มีครับ หลังจากนั้น องค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้จัดท้าประชาคมต้าบล ณ องค์การบริหารส่วน
    ต้าบลน้้าพุ ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม 36 
    ท่าน มติเป็นเสียงส่วนใหญ่ ให้ความเห็นชอบจัดต้ังเป็นเทศบาลต้าบล         
    นี่คือขั้นตอนของคณะท้างานท่ีได้ลงพื้นท่ีซึ่งได้ผ่านขั้นตอนแรกไปประชาคม
    ทุกหมู่บ้ านแล้ว หลังจากนั้นคณะท้างานได้ จัดท้ารวบรวมรายงาน          
    การประ ชุม ต่างๆ  ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ได้ น้ า เสนอข้อ มู ล  ตาม ล้าดับ           
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    ซึ่งหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการจัดท้าการการยกฐานะ ก็คือ หลังจากท่ีเรา   
    ออกท้าประชาคม ทุกหมู่บ้าน และประชาคมต้าบล ทางผู้บริหาร ท่านนายก
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ได้จัดท้าแบบข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งข้อมูลพื้นฐาน
    ต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอ้าเภอบ้านนาสาร และผู้ว่าราชการจังหวัด   
    สุราษฎร์ธานี  และขั้นตอนท่ีเราท้าในวันนี้  ก็ คือ ขอรับความเห็นชอบ       
    จากสภาฯ ก็คือให้สภาฯได้มีมติเห็นชอบในการจัดต้ัง เป็นเทศบาลต้าบล      
    ซึ่ งจะเป็น เอกสารประกอบส้าคัญอีกอย่างหนึ่ ง ท่ี ต้องรวบรวมส่ง ไป           
    ยังกรมส่งเสริมฯ ต่อไป ส่วนท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้องก็คือแผนท่ีแนวเขตระหว่าง
    ต้าบล ซึ่งแนวเขตระหว่างต้าบลนี้เป็นกรณีขององค์การบริหารส่วนต้าบล    
    ท่ีไม่ได้ยกฐานะ ยังเป็นอบต.เช่นเดียวกัน ให้ยึดถือแนวเขตตามประกาศ             
    ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการก้าหนดเขตในต้าบลท้องท่ีอ้าเภอ           
    แต่ถ้าว่าพื้นท่ีข้างเคียงของเราเป็นเทศบาลให้ใช้ประกาศของกระทรวง   
    มหาดไทย เรื่องการก้าหนดเขตเทศบาล ในท้องท่ีอ้าเภอมาประกอบ         
    ซึ่งในต้าบลน้้าพุ ก็ยังเป็นพื้นท่ีเดียวท่ียังเป็นอบต.อยู่ เพราะฉะนั้นต้องใช้
    แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก้าหนดท้องท่ีในอ้าเภอ 
    ซึ่งส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระถัดไป เป็นวาระท่ี 4.3 เนื่องจาก      
    ในการประกาศเขตต้าบลท้องท่ีอ้าเภอบ้านนาสาร ยังมีข้อมูลผิดพลาดอยู่ 
    และในส่วนของข้อมูลท่ีท่านนายกฯ ต้องเสนอเข้าไปคือ การส้ารวจข้อมูล
    พื้นฐาน ซึ่งจะไม่ตรงกับประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก้าหนด
    เขตต้าบลในท้องท่ี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในท้องท่ี   
    อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการคาดเคล่ือนอยู่ 2 หมู่บ้าน 
    จะต้องให้ตรงกับแผนข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งนายก อบต. ต้องเสนอผ่านไปยัง
    นายอ้าเภอฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะฉะนั้นต้องเสนอ  
    ให้สภาฯ เห็นชอบ ในวาระท่ี 4.3 ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในส่วน
    ต่อไป ในส่วนของขั้นตอนนี้  ในระดับต้าบลถือว่ าเป็นขั้นตอนสุดท้าย        
    คือให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ในส่วนอื่นๆก็คือเอกสาร ก็พร้อมแล้วนะครับ             
    มีอยู่ เรื่องเดียวท่ียังไม่พร้อม คือเรื่องแนวเขตก้าลังด้าเนินการระหว่าง   
    ต้าบลน้้าพุกับต้าบลบ้านนา ซึ่งท่านศักดา ไทยเกิด รองนายก อบต.         
    ได้ไปประสานมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก็จะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ ทางองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลน้้าพุ  ได้ท้าหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา       
    และจะมีการพิจารณาร่วมกัน ขอช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพียงแค่นี้
    กอ่นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ที่ ได้ ชี้แจง เพิ่ม เติม 
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
(นายก อบต.)   เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ทุกท่าน กระผมนายสนธยา        
    โปอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าพุ  อ้ าเภอบ้านนาสาร         
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.      
    และคณะท้างาน ในการด้าเนินการจะเห็นได้ว่าในการจัดต้ังเทศบาลต้าบล 
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    จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ของพี่น้อง
    ประชาชน ซึ่งความส้าคัญและประโยชน์ต่างๆ นั้น คณะท้างานก็ได้ลงพื้นท่ี
    ช้ีแจงให้กับพี่น้องประชาชน ตามท่ีได้ท้าประชาคมหมู่บ้านท้ัง 6 หมู่บ้าน 
    และการท้าประชาคมต้าบล สถิติการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
    รับทราบข้อมูล มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 404 คน ท้ัง 6 หมู่บ้าน มีผู้เห็นด้วย
    ท้ังหมด  100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีนะครับ แสดงให้เห็นว่า                
    พี่น้องประชาชนท่ีรับทราบ เห็นด้วยในการยกฐานะเป็นเทศบาลต้าบล                
    ในเรื่องของข้อกฎหมายก็จ้าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องด้าเนินการให้ผ่านความ        
    เห็นชอบของสภาฯ ซึ่งเป็นสภาฯ อันสูงสุดของต้าบล การท้ากิจการใดๆ       
    ต้องได้รับความเห็นชอบ และน้าเสนอในล้าดับต่อไป ซึ่งการน้าเสนอ     
              ต่อไปนั้น คือในระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมฯ และล้าดับสุดท้ายคือ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าท่ี           
    ท่ีผู้บริหารพร้อมกับคณะท้างานจะต้องช้ีแจงต่อคณะกรรมการพิจารณา     
    ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อท่ีจะให้คณะกรรมการพิจารณาของกระทรวง 
    มหาดไทย ให้ความเห็นชอบในล้าดับสุดท้าย และจะประกาศให้ เป็น     
    เทศบาลต้าบลในล้าดับต่อไป เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะไปถึงขั้นตอนอื่นๆ นั้น 
    เราก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน โอกาสนี้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิก
    สภาฯ ช่วยพิ จารณ าให้ความ เห็น ชอบ  ขอให้ ท่ านประธานสภาฯ              
    ได้ ด้าเนินการขอความเห็นชอบต่อไป เพื่ อ ท่ีจะให้ทางผู้บริหารและ        
    คณะท้างานด้าเนินการต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอ ขอบ คุณคณ ะ ผู้บ ริหาร ตามท่ีคณะ ผู้บ ริหารได้เสน อญัตติ จัดต้ัง
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ    
    ท่านใดสงสัยหรือว่าจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกสภาฯ 
    ครับ 

นายกฤษฎา อติชาติ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  
(ส.อบต. ม.1)   และเจ้าหน้าท่ีข้าราชการทุกท่าน จากการลงพื้นท่ีพบชาวบ้านบริเวณพื้นท่ี
    ทับซ้อนระหว่างบริเวณบ้านนา ชาวบ้านต่างพูดว่าเราจะเสียประโยชน์       
    หรือเราจะได้ประโยชน์  หลายท่านเกรงว่าเราจะเสียพื้น ท่ี  ซึ่งเราจะ        
    ท้าอย่างไรให้ลงตัว เรื่องแนวเขตพื้น ท่ี ทับซ้อน ให้ เหมาะสมและจะ        
    ด้าเนินการอย่างไรต่อไปให้ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีขอเชิญคณะผู้บริหารครับ
(ประธานสภาฯ)    

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ 
(นายก อบต.)   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ต้องขอขอบคุณท่านกฤษฎา อติชาต
    สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 ท่ีได้ต้ังข้อสังเกต เรื่องพื้นท่ีซับซ้อน ว่าหลังจากการ
    แบ่งเขตแล้วเราจะเสียประโยชน์หรือไม่ อยากกราบเรียนว่าในขั้นตอนการ
    แบ่งเขต จะมีคณะกรรมการระดับอ้าเภอท้ัง 2 อ้าเภอ พิจารณาแนวเขต 
    พื้นท่ีซับซ้อน จริงๆ แล้วในการแบ่งเขตปกครอง หรือแบ่งเขตพื้นท่ีตาม
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    กฎกระทรวงของจังหวัด สุราษฎร์ธานี  ในพื้ น ท่ีอ้ าเภอบ้านนาสาร         
    ได้ ก้ าหนดแนว เขตเบื้ อ ง ต้น ไว้ แ ล้ว  แ ต่พื้ น ท่ี ท่ี มี แน วเขต ทับซ้ อน            
    หลังจากท่ีกระผมได้น้าเสนอต่ออ้าเภอบ้านนาสาร เพื่อให้ตรวจสอบแนวเขต
    ใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงทราบว่าแนวเขตท้ัง 2 อ้าเภอในพื้นท่ีติดต่อกันระหว่าง
    ต้าบลน้้ าพุกับต้าบลบ้านนา หลักพิกัดไม่ตรงกัน  คือจุดพิกัดไม่ เป็น         
    แนวเดียวกัน ท้าให้มีพื้นท่ี ซึ่งสันนิษฐานว่าพื้นท่ีบางส่วนอาจจะมีพื้นท่ี       
    ท่ีเหลืออยู่จากต้าบลท้ังสองต้าบล ซึ่งผ่านมาเราพยายามท่ีจะรักษาแนวเขต 
    ให้คงไว้ และคณะกรรมการท้ัง 2 อ้าเภอ จะพิจารณาในโอกาสต่อไป     
    ซึ่งจะรักษาพื้นท่ีคงไว้กับพื้นท่ีต้าบลน้้าพุ ต่อไปครับ กราบเรียนไว้เพียงแค่นี้
    นะครับ  

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอเพิ่มเติมครับ ผมเองก็เคย             
(ประธานสภาฯ) ไปดูพื้น ท่ีเมื่อปี  พ .ศ. 2548 ตอนท้าแนวเขตระหว่างต้าบลควนศรี         

กับต้าบลท่าชี เราตกลงกันไม่ได้หรอกว่าใครจะไปอยู่ท่ีไหน ผมยกตัวอย่าง  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป สมมุติทะเบียนบ้านอยู่น้้าพุ แต่เสียภาษี
บ้ารุงท้องท่ีท่ีควนศรี เพราะว่าอนุโลมไปก่อนจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 6 ปี
แล้ว เมื่อเป็นเทศบาลแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไข ผมไม่ทราบว่าระหว่างหมู่ท่ี 1     
บ้านยางอุงกับต้าบลบ้านนา พื้นท่ีเป็นเอกสารสิทธิ์ ท่ีดิน สปก. ภ.บ.ท.5 
หรือโฉนดท่ีดิน ความคิดของผมหากเป็นโฉนดท่ีดิน หรือสปก. อยู่ท่ีไหนก็
เสียภาษีบ้ารุงท้องท่ีท่ีนั่น และผมทราบมาว่าต้าบลบ้านนา ได้หารือกัน      
ว่าใช้วิธีนี้เช่นกัน หากต้าบลควนศรีและต้าบลท่าชีถ้าใช้วิธีนี้เหมือนกัน ก็จะ
สามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้ ผมฝากคณะท้างานท่ีท่านนายก อบต.แต่งต้ัง 
ช่วยด้าเนินการเรื่องตรวจสอบแนวเขตด้วยนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ 
ขอเชิญ คุณสุทีป บุญคง ครับ 

นายสุทีป บุญคง    ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายสุทีป 
(ส.อบต. ม.6) บุญคง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 ผมคิดว่าการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล เป็นเรื่องท่ีดี ผมเองก็สนับสนุน แต่สมาชิกสภาฯ    
ก็ยังสงสัยหลายๆ อย่าง ตามท่ีท่านประธานสภาฯ กล่าว มีเพื่อนสมาชิก  
สภาฯ ถามมาตามท่ีท่านประธานสภาฯ พูดมานั้นก็ถูก แต่สมมุติว่าหาก
ต้าบลน้้าพุเมื่อแบ่งเขตแล้วพื้นท่ีติดต้าบลบ้านนาก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไร 
หากต้าบลบ้านนาเมื่อแบ่งเขตแล้วพื้นท่ีติดต้าบลน้้าพุก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไร 
ถือว่าเราอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน สมควรสนับสนุนให้ยกฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล เพราะเป็นส่ิงท่ีดี และเป็นประโยชน์กับ
ชุมชน พื้น ท่ีต้าบล หลายๆ ส่ิงหลายๆ อย่าง ถ้าท่านได้เข้าร่วมการ          
ท้าประชาคมระดับต้าบล ท่านนายก อบต. และคณะท้างานท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้ ด้าเนินงานในส่วนนี้  ได้อธิบายอย่างชัดเจน ขอบคุณครับ         
ท่านประธานสภาฯ 
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นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณ ท่านสุทีป บุญคง มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ี 
(ประธานสภาฯ)   ประชุม ใครเห็นชอบให้จัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต้าบล
    น้้าพุเป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

   4.3 ขอรับความเห็นชอบแก้ไขชื่อห มู่บ้านในเขตปกครอง ตามประกาศ            
   กระทรวงมหาดไทย เร่ืองก้าหนดเขตต้าบลในท้องที่อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัด        
   สุราษฎร์ธานี 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ถือว่าสภาฯ ให้ความเห็นชอบในการยกฐานะเป็นเทศบาลต้าบล ผมขอเข้า
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอรับความเห็นชอบแก้ไขช่ือหมู่บ้านในเขตปกครอง
    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก้าหนดเขตต้าบลในท้องท่ีอ้าเภอ   
    บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาฯ 
    ว่าจะแก้ไขอย่างไรเรื่องช่ือหมู่บ้าน ขอเชิญท่านนายก อบต. ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสนธยา  โปอินทร์ 
(นายก อบต.) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ    

ท่ีให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบล  
เป็นเทศบาลต้าบล ในการยกฐานะนั้น จะต้องมีการแก้ไขช่ือหมู่บ้าน       
ด้วย เนื่องจากช่ือหมู่บ้านในเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องก้าหนดเขตต้าบลในท้องท่ีอ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
ช่ือหมู่บ้านไม่ถูกต้อง รายละเอียดช่ือหมู่บ้านนั้น ขอให้ท่านปลัด อบต.        
ช้ีแจงรายละเอียด ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านปลัด อบต.        
ได้ช้ีแจงครับ 

นายประเสริฐ จันทบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารที่ เคารพ ในวาระ
(ปลัด อบต.)   ท่ี 4.3 ขอรับความเห็นชอบแก้ไขช่ือหมู่บ้านในเขตปกครอง ตามประกาศ
    กระทรวงมหาดไทย เรื่องก้าหนดเขตต้าบลในท้องท่ีอ้าเภอบ้านนาสาร  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากการด้าเนินการจัดต้ังเปล่ียนแปลงฐานะ
    จากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ ต้องมีข้อมูล      
    ท่ีสอดคล้อง และถูกต้อง ในส่วนข้อมูลการจัดต้ัง เปล่ียนแปลงฐานะองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นเทศบาลต้าบลน้้าพุ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
    ต้าบลน้้าพุเป็นผู้ลงนาม แล้วมีความเห็นไปยังอ้าเภอฯ และผู้ว่าราชการ 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีความคลาดเคล่ือน เรื่องของช่ือหมู่บ้ าน               
    ตามแบบส้ารวจข้อมูล ข้อท่ี 3 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  มีจ้านวน
    หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ จ้านวน 6 หมู่บ้าน ประกอบ 
    ด้วย หมู่ ท่ี  1  บ้านยางอุ ง  หมู่ ท่ี  2  บ้านน้้ าพุ  หมู่ ท่ี  3 บ้ านนายาว -          
    ดอนสร้อยทอง หมู่ ท่ี 4 บ้านดอนทราย หมู่ ท่ี 5 บ้านหนองต้อ หมู่ ท่ี 6    
    บ้านควนใหม่ ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก้าหนดเขต
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    ต้ าบล ใน ท้ อง ท่ี อ้ า เภอบ้ านนาสาร  จั งหวั ด สุ ราษ ฎร์ธ านี  ลงน าม              
    โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ก้าหนดเขตปกครองท้องท่ีในอ้าเภอ      
    บ้านนาสารของต้าบลน้้าพุ  ไว้ว่าต้าบลน้้าพุ  มี จ้านวนหมู่บ้านในเขต      
    ต้าบลน้้าพุ จ้านวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 บ้านยางอุง หมู่ท่ี 2 
    บ้านน้้าพุ  หมู่ ท่ี  3 บ้านนายาว หมู่ ท่ี  4 บ้านดอนสร้อยทอง หมู่ ท่ี  5       
    บ้านหนองต้อ หมู่ท่ี 6 บ้านควนใหม่ ซึ่งในส่วนของช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 และ
    หมู่ท่ี 4 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก้าหนดเขตท้องท่ี        
    ในอ้าเภอบ้านนาสาร ไม่ถูกต้อง จึงเสนอต่อสภาฯ ขอความเห็นชอบในการ
    แก้ไขช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    
    โดยหมู่ ท่ี 3 ช่ือเดิมบ้านนายาว แก้ไขเป็นบ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง       
    หมู่ ท่ี 4 ช่ือเดิมบ้านดอนสร้อยทอง แก้ไขเป็นบ้านดอนทราย เพื่อให้    
    สอดคล้องกับข้อมูลท่ีท่านนายก อบต. ลงนาม เอกสารก็ได้แจกให้สมาชิก
    สภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอรับความเห็นชอบแก้ไข ช่ือหมู่บ้านให้ถูกต้อง        
    เมื่อเราส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากเอาข้อมูล      
    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก้าหนดเขตท้องท่ีในอ้าเภอ     
    บ้านนาสาร และข้อมูลขององค์การ บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ มาเปรียบเทียบ
    จะได้ถูกต้องตรงกัน ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มี สมาชิกสภาฯ ท่ าน ใดสงสัยหรือ จะสอบถาม เพิ่ ม เติม  ไหมครับ              
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มีผมขอพัก 15 นาที ก่อนจะลงมติ ขอบคุณมากครับ 

   พักการประชุม 15 นาที 
   เร่ิมประชุมต่อ เวลา 15.30 น. 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  เริ่มประชุมต่อ เมื่อสักครู่ค้างอยู่ในวาระท่ี 4.3 ขอรับความเห็นชอบแก้ไข
(ประธานสภาฯ)   ช่ือหมู่บ้านในเขตปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก้าหนด
    เขตต้าบลในท้องท่ีอ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามท่ี ปลัด อบต. 
    ช้ีแจงช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 นั้น ช่ือหมู่บ้านไม่ถูกต้อง ทางคณะ  
    ผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และจะได้เสนอไปยังหน่วยงาน   
    ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของอ้าเภอบ้านนาสาร 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเมื่อ พศ. 2541 หมู่ท่ี 1 บ้านยางอุง หมู่ท่ี 2 
    บ้านน้้ าพุ  หมู่ ท่ี  3 บ้านนายาว หมู่ ท่ี  4 บ้านดอนสร้อยทอง หมู่ ท่ี  5       
    บ้านหนองต้อ หมู่ ท่ี  6 บ้านควนใหม่ ผมขอมติในท่ีประชุม เพื่อแก้ไข       
    ช่ือหมู่บ้านให้ถูกต้อง โดยขอมติเฉพาะหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ทีละหมู่บ้าน 
    เพราะหมู่ ท่ี  1 หมู่ ท่ี  2 หมู่ ท่ี  5 และหมู่ ท่ี  6 ช่ือหมู่บ้านถูกต้องแล้ว     
    แก้ไขเฉพาะหมู่ ท่ี 3 หมู่ ท่ี 4 ช่ือเดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย      
    เรื่องก้าหนดเขตต้าบลในท้องท่ีอ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
    หมู่ท่ี 3 บ้านนายาวขอแก้ไขเป็นบ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง ใครเห็นชอบ  
    ใหแ้ก้ไขจากบ้านนายาว เป็นบ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง ยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ช่ือเดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก้าหนดเขตต้าบลในท้องท่ี    
(ประธานสภาฯ)   อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   หมู่ท่ี 4 บ้านดอนสร้อยทอง       
    ขอแก้ไขเป็นบ้านดอนทราย ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอญัตติเปล่ียนช่ือหมู่บ้านให้ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบ
(ประธานสภาฯ)   การจัดต้ังเปล่ียนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นเทศบาล
ต้าบล     น้้าพุ มติในท่ีประชุมเห็นชอบใหแ้ก้ไขช่ือหมู่บ้าน ท้ัง 2 หมู่บ้าน นะครับ 

   4.4 ขอรับความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าพุ         
   เร่ือง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอรับความเห็น ชอบร่างข้อบัญญัติอ งค์การ
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
    ขอเชิญ ท่านนายกฯ เสนอญัตติ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความ   
    เห็นชอบ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสนธยา โปอินทร์
(นายก อบต.)   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อ
    พิจารณา 4.4 ขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน      
    ต้าบลน้้าพุ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ 2563 
    โดยหลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  
       และแมว เหตุผลเนื่องจากการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว     
    ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นท่ีในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้      
    เกิดปัญหาเดือดร้อนร้าคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษา
    สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด้ารงชีพของประชาชน และสามารถ
    ป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดเกิดจากสุนัข และแมว 
    สมควรก้าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงร่างข้อบัญญัติ       
    เสนอให้สภาฯ แห่งนี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนรายละเอียความส้าคัญ
    ต่างๆ ของร่างข้อบัญญัติ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าท่ี      
    ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ น้าเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอขอบคุณ ท่านนายก อบต. การน้า เข้ าแต่ละญั ตติ  ขององค์การ     
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ    
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุม
    สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ  
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    ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
    ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ้านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
    จ้านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
    ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสอง นั้นให้ท่ีประชุม
    สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม      
    เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
    ข้อ 45 ซึ่งคณะผู้บริหารเสนอญัตติเรื่องนี้มา เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้         
    ผู้รับรองหากเป็นวาระแปรญัตติ ก็จะมีเพื่อนสมาชิกสภาฯ อภิปรายนะครับ       
    เพราะฉะนั้นในฐานะประธานสภาฯขอใช้ระเบียบข้อ 45 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ           
    นิติกรช้ีแจงเพิ่มเติม ครับ 

นางสาวนงนาถ ธรฤทธิ์ศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน   
(นิติกร)    ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนาถ ธรฤทธิ์ศรี   
     ต้าแหน่งนิติกร ขอช้ีแจงในส่วนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว  อ้ างถึ งหนั ง สือ         
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนท่ีสุด ท่ี สฎ 0023.3/ว6016 ลงวันท่ี 
    11 สิงหาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการ
    ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว ตามพระราชบัญญั ติการ        
    สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การด้าเนินโครงการสัตว์
    ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
    ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
    กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปี  พ .ศ. 2560 - 2563        
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การขับเคล่ือนการด้าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดย
    ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดออกข้อบัญญั ติ/เทศบัญญั ติ       
    การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ และรายงานผลการด้าเนินการ         
    ให้จังหวัดทราบ นั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบผลการด้าเนินการของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปรากฏว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    ท่ีไม่ได้ด้าเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเล้ียงหรือ
    ปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ้านวน 73 
    แห่ง  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุอยู่ด้วย ก็ยังไม่ได้   
    ด้าเนินการจัดท้าข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วน  
       ท้องถิ่น จัดท้าข้อบัญญัติดังกล่าวขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
    พ.ศ. 2535 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่องควบคุม    
    การเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 โดยท่ีเป็นการสมควร         
    ให้มีข้อบัญญั ติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว       
    อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญั ติ      
    สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
    (ฉบับท่ี  ๕) พ .ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญั ติ          



๑๘ 
 

    การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่ มเติม องค์การบริหารส่วน       
    ต้าบลน้้าพุ โดยความเห็นชอบของสภาของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
    น้้าพุและนายอ้าเภอบ้านนาสาร จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑ ข้อบัญญั ตินี้ เรียกว่า“ข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ      
    เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓” 
    ข้อ ๒ ข้อบัญญ ัตินี ้ให ้ใช้บ ังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ   
    ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
    ข้อ ๓ ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอื ่นที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้
    ข้อบัญญัติ ฉบับนี้แทน 
    ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้“การเลี้ยงสุนัข และแมว”หมายความว่า กรรมวิธี
    หรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข  และแมว ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ใน
    สถานท่ีเล้ียงสัตว์  
    “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเล้ียงสุนัข  และแมว          
    ในลักษณะท่ีมีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ รวมท้ังการสละการ
    ครอบครองสุนัข และแมว 
    “สถานท่ีเล้ียงสัตว์”หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ี
    ในลักษณะอื่นท่ีใช้ในการควบคุมสัตว์ท่ีเล้ียง ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงแนว
    อาณาเขตท่ีดิน ซึ่งใช้ประกอบการเล้ียงสัตว์ที่มีพื้นท่ีติดกันเป็นพื้นท่ีเดียว 
    “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครอง
    สุนัข และแมวท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เล้ียง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุม
    สุนัข และแมวด้วย 
    “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    ข้อ ๕ ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
    ข้อบัญญัตินี้ 
    ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการ
    ด้ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรค       
    ท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นท่ีในเขตอ้านาจขององค์การบริหารส่วน   
    ต้าบลน้้าพุ ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
    ๖.๑ ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว ดังนี้ 
    ๖ .1.1  บริเวณสถานท่ีราชการในความดูแลขององค์การบริหารส่วน    
    ต้าบลน้้าพุ  เช่น  ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุและศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็ก  เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว   
    ๖.1.2  บริเวณสถานท่ีราชการในความดูแลของส่วนราชการอื่น ๆ เช่น  
    โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านยางอุง  เป็นเขตห้ามเล้ียง
    หรือปล่อยสุนัขและแมว 
    ๖.๒ การเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องด้าเนินการ ดังนี้ 
    ๖.๒.1 การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว 



๑๙ 
 

 (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด้าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว                   
  ท่ีอยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ และรับบัตรประจ้าตัว
  สุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
 ส่วนต้าบลน้้าพุก้าหนด 
 (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปล่ียนแปลง
 ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  
 ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีมอบสุนัขและแมว หรือมีการเปล่ียนแปลงความ
 เป็นเจ้าของ เพื่อด้าเนินการแก้ไขบัตรประจ้าตัวสุนัข และแมว หรือ
สัญลักษณ์  หรือวิธีการก้าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด 
 (3) ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด้าเนินการขึ้น
 ทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการ      
 ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
 (4) กรณีท่ีเจ้าของน้าสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ โดยถาวร หรือสุนัข  และแมวท่ีอยู่ ใน
 ครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว ต้องด้าเนินการแจ้งให้องค์การบริหาร
 ส่วนต้าบลน้้าพุ  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว      
 ออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุโดยถาวรหรือวันท่ีสุนัข และแมว
 ตาย 
    ๖.๒.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ                          
 ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ 
 หรือผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด้าเนินการ
 เมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุต้ังแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินส่ีเดือน และต้อง
 จัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาท่ีก้าหนดในใบรับรอง
 การฉีดวัคซีน 
 (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว                
 ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้ง
 ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อประโยชน์ในการ
 ควบคุมโรค  
 (๓) ในกรณี ท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตามประกาศ                    
 เขตก้าหนดโรคระบาดช่ัวคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท้าการควบคุมสุนัข 
 และแมวไว้ ณ สถานท่ีเล้ียง จนกว่าจะส้ินระยะเวลาตามประกาศ 
   ๖.๒.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
  (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานท่ีเล้ียงสุนัข และแมวให้เหมาะสม
 และดูแลสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
 เดือดร้อนร้าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  ๖.๒.๔ การควบคุมเม่ือน้าสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์   



๒๐ 
 

 (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย 
 การสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมาย
 ประจ้าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
 ร้าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข
    และแมว ในสถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะ
    โดยทันที 
    ข้อ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามข้อบัญญั ตินี้ ต้องระวางโทษตาม        
       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม         
    ขั้นตอนในการด้าเนินการออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 นั้น เริ่ม
    จากการยกร่างข้อบัญญัติ เมื่อมีร่างข้อบัญญัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการ
    รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ตาม (ข้อ 5) แห่งระเบียบส้านัก       
    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
    ซึ่งมีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน         
    ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่อง การควบคุมการเล้ียง   
    หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 หมู่ท่ี 6 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
    จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม 62 ท่าน หมู่ท่ี 3 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563
    จ้านวน ผู้เข้าร่วมประชุม  76 ท่าน หมู่ท่ี 2 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
    จ้านวน ผู้เข้าร่วมประชุม 83 ท่าน หมู่ท่ี 5 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
    จ้านวน ผู้เข้าร่วมประชุม  79 ท่าน หมู่ท่ี 4 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
    จ้านวน ผู้เข้าร่วมประชุม  25 ท่าน หมู่ ท่ี  1 วัน ท่ี  7 ธันวาคม 2563   
    จ้านวน ผู้เข้าร่วมประชุม 29 ท่าน จากการรับฟังความ คิดเห็นของ      
    ประชาชนท้ัง 6 หมู่บ้าน ปรากฏว่าประชาชนท้ัง 6 หมู่บ้าน เห็นด้วยกับ    
    ร่างข้อบัญ ญั ติ ดังก ล่าว 100  เปอร์ เซ็ น ต์  เมื่ อรับฟั งความ คิด เห็ น            
    ของประชาชนแล้ว ก็น้าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมสภาฯ เพื่อให้
    สภาฯ เห็นชอบ แล้วเสนอต่อนายอ้าเภอฯ เพื่อให้นายอ้าเภอฯ อนุมัติ  
    แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
    ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี) 
    และประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณ ครับ  นิ ติกรก็ ได้ ช้ีแจงเพิ่ ม เติม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ     
(ประธานสภาฯ)   ขอเปิดอภิปรายก่อนรับหลักการ ขอเชิญ นายก อบต. ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผม 
(นายก อบต.)   นายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ ในการน้าเสนอ
    ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ
    ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ 2563 ขอแก้ไขการน้าเสนอเมื่อสักครู่นะครับ    
    มีอยู่ 2 ประเด็นครับ ประเด็นแรก ตามท่ีแจ้งเมื่อสักครู่ว่า โดยท่ีเป็นการ
    สมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว           
    ขอแก้ไขเป็น โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัตินะครับ เนื่องจากยังเป็น
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    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุอยู่ และแก้ไขท่ีน้าเสนอในข้อท่ี 5 ท่ีว่าให้
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ       
    ให้ แก้ ไขตามหนั ง สือ เป็น ให้ น ายกองค์การบริห าร ส่วน ต้าบลน้้ าพุ            
    เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ซึ่งเมื่อสักครู่ ท่ีนิติกรเสนอว่า      
    เป็นองค์การไม่มีนายกฯ นายกฯ กับองค์การฐานะต่างกัน ในเรื่องของการ
    เสนอญัตติ ตามหมวดท่ี 3 เรื่อง ญัตติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญั ติ         
    ตามระเบียบข้อ 45 ในการเสนอญัตติดังกล่าว ซึ่งเสนอญัตติโดยผู้บริหาร
    ท้องถิ่น โดยมีนายกองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้น้าเสนอ ขออนุญาต
    ท่านประธานสภาฯ ให้พิจารณาท้ังสามวาระรวดเดียวใน ท่ีประชุม         
    ตามระเบียบข้อท่ี 45 ครับ ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณนายก อบต. เมื่ อ สักครู่ผมก็ ได้ ช้ีแจงระเบียบ  ข้อ 45 แล้ว     
(ประธานสภาฯ)   เนื่ องจากไม่ เกี่ยวกับงบประมาณในข้อบัญญั ติ  ตามท่ี  นายก อบต.            
    ขออนุญาตให้สภาฯ พิจารณาท้ังสามวาระรวดเดียวนั้น จะต้องรับหลักการ
    ก่อน  แล้วค่อยพิ จารณาท้ังสามวาระรวดเดียว และขอมติอีกครั้ ง          
    ก่อนท่ีสภาฯ จะรับหลักการ ขอเปิดอภิปราย ตามท่ีผมแจ้งเมื่อสักครู่       
    เราจะอภิปรายกันก่อน เมื่อรับหลักการแล้ว เราก็จะแปรญัตติแล้วค่อย 
    อภิปรายอีกครั้ง ตอนนี้ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติแล้ว ผมขอเปิดอภิปรายว่า
    แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญคุณสุทีป บุญคง ครับ 

นายสุทีป บุญคง   ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทีป บุญคง  สมาชิกสภาฯ หมู่ ท่ี  6            
(ส.อบต. ม.6)   ในฐานะสมาชิกสภาฯ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง         
    และขออภัยเพื่อนสมาชิกสภาฯ ท่ีต้องใช้เวลาในการอภิปรายข้อบัญญัติ
    ตามท่ีคณะ ผู้บริหารเสนอมา ผมเองเมื่ ออ่ านรายละเอียดครั้ งแรก              
    ก็เห็นสมควรนับเป็นส่ิงท่ีดี แต่พอได้อ่านรายละเอียดก็เห็นว่ามีท้ังด้านบวก
    และด้านลบ มีรายละเอียดท่ีชาวบ้านจะรับไม่ ได้และสภาฯ ก็เห็นว่า        
    เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าหากมีข้อบัญญัตินี้ขึ้นมา การบังคับใช้
    ต่างๆ ชาวบ้านจะปฏิบัติได้ยาก และอีกอย่างหนึ่งท่ีให้อ้านาจขององค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็น      
    ผู้รับผิดชอบ ผมต้ังข้อสังเกต และถามว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ       
    มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบพอไหม เช่น สุนัขจรจัดท่านจะเห็นได้ว่าทุกต้าบล     
    จะมีสุนัขจรจัดเยอะ หากวันหนึ่งวันใดต้องให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
    ส่ วน ต้ าบ ลน้้ าพุ  ไป จับ สุนั ข จร จัด  เจ้ าห น้ า ท่ี ของ เรามี ไห ม  และ            
    ความรับ ผิดชอบตรงนี้  จะ ต้องด้าเนิ นการโดย ผู้ ท่ี มี ความ ช้าน าญ            
    ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร แต่ผมมองแล้วองค์การบริหารส่วน      
    ต้าบลน้้าพุของเราไม่มีเจ้าหน้าท่ี สมมุติว่า หากมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตรงนี้ 
    ผมขอสอบถามว่าสถานท่ีกักกันสุนัข องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ มีแล้ว
    หรือยัง ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณสร้างโรงเรือนให้สุนัขอีก แต่ถ้าเรามีท่ีกักกัน
    หรือว่าเล้ียงไว้ก่อนแล้วการจัดส่งสุนัขและแมวข้ามไปยังท้องถิ่นอื่น จะต้อง
    ขออนุญาตไหม เพราะฉะนั้น การท่ีเราจะรับหลักการหรือไม่นั้น ให้เพื่อน
    สมาชิกสภาฯ ลองคิดตามดูนะครับ อีกประเด็นถ้าเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ        
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    ในวันนั้นไม่อยู่  แต่มีชาวบ้านแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ        
    จึงส่งคนอื่นไปท้าหน้าท่ีแทน แต่ท้าผิดวิธี  ท้าให้สุนัขขาหัก ซึ่งเด๋ียวนี้      
    หากสุนัขถูกรถชน จะมีความผิดตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์ ส่ิงเหล่านี้เราพร้อม
    แล้วหรือยัง ก่อนท่ีจะออกข้อบัญญัติบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติ ผมดูแล้วมันยุ่งยาก
    หลายเรื่อง ผู้เล้ียงสุนัขและแมวต้องขึ้นทะเบียน เปล่ียนเจ้าของก็ต้องแจ้ง 
    ต้องขออนุญาต ก่อนมีระเบียบนี้สามารถขอหรือให้สุนัขกันได้ แต่หาก        
    มีข้อบัญญั ติฉบับนี้  หากจะเปล่ียน เจ้าของสุนัขก็ ต้องไป เปล่ียน ช่ือ          
    ทางทะเบียนด้วย ซึ่งเมื่อสุนัขเกิดลูก และตาย ก็จะต้องแจ้งเช่นเดียวกับ   
    การคลอดบุตร ซึ่งจะสร้างความล้าบากกับชาวบ้านในพื้นท่ี หากสุนัขเป็น   
    บ้าก็ต้องแจ้งบ้าด้วย หากแจ้งผิดก็จะผิดกฎหมายอีก ท้ังนี้ท้ังนั้นผมคิดว่า    
    ถ้าหากแก้ไขกฎระเบียบ ให้ชาวบ้านพอจะปฏิบัติตามได้ น่าจะดีกว่านะครับ 
    แต่ถ้าอ่านตามระเบียบท่ีน้องนิติกรช้ีแจงให้ฟัง ค่อนข้างหนักใจแทนเจ้าของ
    สุนัขและแมว หากเราออกข้อบัญญัติดังกล่าว ต้องเกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง   
    ประชาชนในต้าบลน้้าพุ ผมขอให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ลองคิดตามท่ีผมพูด 
    ถ้ากรณีการเสียชีวิตของราษฎร ต้องแจ้งการเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง 
    สุนัขตายต้องแจ้งตาย ภายใน 24 ช่ัวโมงเช่นกัน หากเป็นท่านแจ้งทันไหม
    หากแจ้งไม่ทันภายใน 24 ช่ัวโมงก็จะมีความผิดอีก เพราะฉะนั้นตามท่ีผม   
    ได้น้าเรียนมาก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าเราสมควรรับหรือไม่รับหลักการ
    หรือส่งกลับไปแก้ไขก็แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ ผมเองก็ขอน้าเรียน
    เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ คุณสุทีป บุญคง มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญท่านนายก     
(ประธานสภาฯ)   อบต. ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผม  
(นายก อบต.)   นายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าพุ  ตามท่ี       
    ขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ โดยเนื้อความท่ีแจ้งเบื้องต้นเป็นค้าส่ัง    
    ท่ีจะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ทราบว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบมาตรฐานท่ีจะต้อง
    ปฏิบัติตามหรือไม่ กระผมจะให้นิติกรทบทวนระเบียบอีกครั้ง นะครับ    
    ขอช้ีแจงในข้อบัญญั ติเรื่องของการตายของสุนัข ในระเบียบข้อ6(4)        
    ตามระเบียบไม่ได้ระบุว่าจะต้องแจ้งภายใน 24 ช่ัวโมง แต่ระบุไว้ว่า กรณีท่ี
    สุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งภายใน 30 วัน ซึ่งจะให้
    เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับ ผิดชอบช้ีแจงเพิ่ ม เติมอีกครั้ งหนึ่ ง ขอ ช้ีแจงเพิ่ ม เติม          
    ตามหน้าท่ีการอนุมัติข้อบัญญัติเป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภาฯ แต่ระเบียบนี้
    เป็นร่างข้อบัญญัติเพื่อก้าหนดมาตรฐานไว้ตามค้าส่ังและพระราชด้าริของ    
     พระองค์ท่านท่ีได้น้าเสนอให้ ทุกท้องถิ่นปฏิบัติ  เพื่อท่ีจะป้องกันและ         
    ลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นของสุนัขและแมว ซึ่งต้องรับความเห็นชอบ       
    จากสภาฯ ในส่วนของระเบียบท่ีจะแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงตามข้อเสนอ      
    สมาชิกสภาฯ ได้หรือไม่นั้น ขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงขอบคุณครับ   

 



๒๓ 
 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  อนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม ขอเชิญนิติกรครับ   
(ประธานสภาฯ)    

นางสาวนงนาถ ธรฤทธิ์ศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน       
(นิติกร)    ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อบัญญั ตินี้ ในส่วนของข้อมูล    
    สามารถแก้ไขและเปล่ียนแปลงได้ค่ะ ในส่วนท่ีท่านสุทีป บุญคง กล่าวเมื่อ
    สักครู่ว่ากรณีสุนัขและแมวเกิด ต้องแจ้งภายใน 24 ช่ัวโมง กรณีนี้ไม่ใช่ค่ะ
    ทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดหรือตาย,เปล่ียนแปลงเจ้าของต้องแจ้งภายใน 30 วัน
    แต่หากว่าสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นด้วยจะเปล่ียนแปลงจ้านวนวันเป็น 60 วัน   
    เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ชาวบ้านก็สามารถเปล่ียนแปลงได้  แต่ตามท่ี 
    สอบถามชาวบ้านมา ชาวบ้านก็เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัตินี้ ขอบคุณค่ะ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณนิติกรครับ ท่ีให้ข้อมูลเพิ่มเติม วาระท่ี 1 วาระรับหลักการ วาระท่ี 2 
(ประธานสภาฯ)   วาระแปรญัตติ วาระท่ี 3 วาระลงมติ ซึ่งเราจะแปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง อาจจะ
    เป็น 30 วัน หรือ 60 วัน แต่จากท่ีผมอ่านรายละเอียดข้อบัญญัติแล้ว    
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนภายในเขตพื้นท่ีต้าบลน้้าพุไม่มีสุนัข 
    จรจัด เว้นแต่โรงเรียนน้้าพุ ซึ่งมีสุนัขค่อนข้างเยอะ ผม คิดว่าหากออก   
    ข้อบัญญัตินี้เราต้องปฏิบัติตามทันที ซึ่งจะยุ่งยากกับ อบต.หรือไม่ ในการ      
    จัดการสุนัขจรจัด เพราะหากเราไม่ปฏิบัติตามราษฎรจะว่าได้ในฐานะ             
    ผู้ออกข้อบัญญัติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญ    
    ท่านสุรศักดิ ์เพ็ชระ ครับ 

นายสุรศักดิ ์เพ็ชระ  เรียนประธานสภาฯ ท่ี เคารพ สมาชิกสภาฯ ผมนายสุรศักด์ิ  เพ็ ชระ            
(ส.อบต. ม.4)   สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ผมเห็นด้วยกับข้อบัญญัตินี้ เพราะส่วนใหญ่สุนัขท่ีอยู่
    บนถนนท่ีราษฎรขับขี่รถไปชนหรือเกิดอุบัติเหตุจะเป็นสุนัขจรจัด และไม่มี
    เจ้าของ แต่หากมีข้อบัญญัติผมคิดว่าอาจจะมีชาวบ้านรับสุนัขไปเล้ียงดู    
    เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ มีท่านอื่นไหมครับ ขอเชิญคุณสาทร ไมถึง ครับ     
(ประธานสภาฯ)   

นายสาทร ไมถึง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผมสาทร ไมถึง     
(ส.อบต. ม.3)   สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 ผมเองก็ได้ศึกษารายละเอียดในข้อบัญญัติจริงๆ แล้ว 
    หลักเกณฑ์ และจุดประสงค์ของข้อบัญญั ติ ก่อให้ เกิดประโยชน์และ      
    ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้น ท่ี โดยเฉพาะโรงเรียนและ       
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานท่ีราชการ ผมเห็นด้วยที่จะควบคุมการเล้ียง
    สุนัขและแมว เพราะสุนัขและแมวจะมีพาหะน้าโรค ซึ่ งสร้างความ           
    ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีต้าบลน้้าพุ แต่ในส่วน
    ของรายละเอียดท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอมา ก็มีประโยชน์     
      เหมือนกัน ซึ่งรายละเอียดการปฏิบัติค่อนข้างจะละเอียด และยุ่งยากต่อ     
    พี่น้องประชาชน หากพูดตามภาษาชาวบ้าน เราอยู่กันแบบสบาย จะท้า
    อะไรก็ได้ จะเล้ียงสุนัขและแมวกี่ ตัวก็ได้  แต่หากมีระเบียบข้อบัญญั ติ       
    เราจะต้องปฏิบัติตามทันที แต่ในการปฏิบัตินั้นก็ตามท่ีท่านสุทีป บุญคง 



๒๔ 
 

    กล่าว ผู้ปฏิบัติจะล้าบาก หากเราไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าเจ้าหน้าท่ีละเว้น     
    การปฏิบัติ แต่หากน้าไปปฏิบัติจริง จะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านบางท่าน 
    ซึ่ งอาจจะไม่ เข้าใจ แต่หากถามว่าผลดีจะเกิ ดกับชาวบ้ านอย่างไร          
    อย่างน้อยๆ เราได้ป้องกันในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า และได้จัดการเรื่องของ
    สุนัขและแมวจรจัดท่ีไม่มี เจ้าของ ซึ่ งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับ           
    พี่ น้ อ งประชาชน ในพื้ น ท่ี ต้ าบลน้้ าพุ  จริ งๆแ ล้ว ท่ีหั วสะพานน้้ าพุ              
    ผมยกตัวอย่าง สุนัขจรจัดมีอยู่มากโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะนอนอยู่       
    บนถนนเต็มไปหมด นี่คือปัญหาในด้านสาธารณสุข นะครับ เพราะฉะนั้น 
    หากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีพร้อมจะด้าเนินการ       
    ในเรื่องของการจัดการดูแลเรื่องของสุนัขและแมวนับเป็นเรื่องท่ีดีนะครับ
    อย่างน้อยๆเราจะได้ป้องกันภัยต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนกับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี
    ต้าบลน้้าพุ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบ คุณครับ  มี ท่ านอื่น อีก ไหมครับ  หากไม่ มี  ผมขอปิดอภิป ราย       
(ประธานสภาฯ)   ขอเข้าวาระรับหลักการ ใครรับหลักการยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม    รับหลักการ จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่รับหลักการ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง  

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มติท่ีประชุมรับหลักการ 9 เสียง ไม่รับหลักการไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผมนายสนธยา
(นายก อบต.)   โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
    อย่างถกูต้องตามระเบยีบข้อท่ี 45 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้น้าเสนอร่างข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข 
    และแมว พ.ศ. 2563 ขอเสนอให้ทางสภาฯ พิจารณาอนุมัติ 3 วาระ       
    ในคราวเดียว ขอให้ เสนอท่านประธานสภาฯ เพื่ อพิจารณาในการ        
    ขออนุมัติด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ ผมขอมติในท่ีประชุม ใครเห็นด้วยให้สภาฯ อนุมัติ 3 วาระ
(ประธานสภาฯ)   ในคราวเดียว ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม    อนุมัติ  จ้านวน  9 เสียง  

    ไม่อนุมัติ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  1  เสียง 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มติท่ีประชุมอนุมัติ 9 เสียง ไม่อนุมัติไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ขอเข้าวาระ        
(ประธานสภาฯ)   แปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญคุณสุทีป บุญคง ครับ  

 



๒๕ 
 

นายสุทีป บุญคง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ กระผมนายสุทีป     
(ส.อบต. ม.6)   บุญคง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 ข้อบัญญัตินี้มีความส้าคัญกับพี่น้องประชาชน 
    ในต้าบลน้้าพุ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หลายส่ิง
    หลายอย่าง แต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี เรามีความพร้อมแล้วหรือ ไม่      
    หากมีความพร้อม เรามีความพร้อมเพียงใด เพราะหากไม่มีเจ้าหน้าท่ี         
    ท่ีมีความช้านาญ ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะ โดยเฉพาะการไล่สุนัขจรจัด    
    ซึ่งล้าบากมากปัญหาส่วนนี้รวมไปถึงท่ีท่านสุรศักด์ิ เพ็ชระ พูดว่าเวลารถชน
    สุนัข สุนัขจะไม่มีเจ้าของนั้นเป็นประเด็นท่ีน่าสังเกตอยู่เหมือนกัน หากเป็น
    สุนัขท่ีมีเจ้าของก็ไม่มีปัญหา แต่ส้าหรับสุนัขจรจัดเราจะจัดการกับสุนัข  
      จรจัดอย่างไร ผมมองถึงความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ      
    ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อก้าหนดต่างๆ มีโทษท้ังจ้าท้ังปรับ 
    ใน ส่วนของค่าปรับอาจจะแค่ตักเตือน  แต่จะสร้างความเดือดร้อน         
    และสร้างความร้าคาญให้กับผู้เล้ียงสัตว์ ซึ่งบ้านผมเองเล้ียงสุนัขอยู่ 5 ตัว 
    เช่นกัน ต้องมาท้าหลายส่ิง หลายอย่าง และอีกอย่างหนึ่งท่ีทาง อบต.       
    ท้าประชาคมมา ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอยังเป็นส่วนน้อย โดยเฉพาะหมู่บ้าน
    หมู่ท่ี 6 มีครัวเรื่อนท้ังหมด 300 กว่าครัวเรือน หมู่ท่ี 2 มีครัวเรือนท้ังหมด 
    300 กว่าครัวเรือน แต่จ้านวนผู้เข้าร่วมประชาคมมีจ้านวนน้อย ผมมองว่า
    หากมีข้อบัญญัตินี้ ต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะประกาศใช้ หากเมื่อ   
    ประกาศใช้แล้วไม่มีเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบั ติถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี          
    มีความผิดตามมาตรา 157 ขอใหเ้พื่อนสมาชิกฯ ทบทวนดู ส่วนตัวผมคิดว่า
    ในส่วนของระเบียบต้องแก้ไขอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิด 30 
    วัน หากลืมแจ้งต้องจ่ายปรับอีก ผมเป็นห่วงชาวบ้านผู้ปฏิบัติตามเป็น     
    อย่างมาก ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเข้าวาระลงมติ
(ประธานสภาฯ)   ครับ ใครเห็นชอบตามร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ       
    เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ. 2563         
    ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จ้านวน  8 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จ้านวน  2  เสียง 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มีผู้ เห็นชอบ จ้านวน 8 เสียง ไม่ เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 2 เสียง     
(ประธานสภาฯ)   ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ ตามท่ีเพื่อนสมาชิก
    สภาฯ อภิปรายเพื่อช้ีแจงหรือเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ต้าบลน้้าพุ เกิดปัญหา     
    ผมเข้าใจครับ 

    

 

 



๒๖ 
 

   ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ผมขอเข้าระ เบี ยบวาระ ท่ี  5  เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่าน ใด ไหมครับ      
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญคุณสุรศักดิ์ เพ็ชระ ครับ  

นายสุรศักดิ์ เพ็ชระ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสุรศักด์ิ เพ็ชระ สมาชิก               
(ส.อบต. ม.4)   สภาฯ หมู่ ท่ี 4 ผมขอฝากคณะผู้บริหารแก้ไขกรณีน้้าท่วมเมื่อประมาณ        
    2 - 3 อาทิตย์ท่ีผ่านมา ท้าให้น้้าท่ีใหลจากสะพานวัดน้้าพุ  ไปยังหมู่ ท่ี 4     
    กัดเซาะค่อนข้างลึกมากในส่วนของไหล่ถนนด้านขวามือ ซึ่งเป็นอันตรายกับ
    ชาวบ้านท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมา และอีกเรื่อง คือเรื่องน้้าท่วมท่ีผ่านมามี
    องค์กรต่างๆ ให้ความช่วยเหลือพี่ น้องประชาชน โดยกระผมและ         
    เพื่ อนสมาชิกสภาฯ ท่ี ม าจากการเลือก ต้ั ง ใน ฐานะสมาชิกสภาฯ             
    เมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนเราต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ เหมือนกับ         
    ตอนหาเสียง ขอบคุณครับ   

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มีท่านอื่นจะซักถามไหมครับ ขอเชิญคุณสาทร ไมถึง ครับ   
(ประธานสภาฯ)     

นายสาทร ไมถึง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายสาทร ไมถึง สมาชิก               
(ส.อบต. ม.3)   สภาฯ หมู่ท่ี 3 ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
    ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่าน ผมมีอยู่ 2 ประเด็น    
    ท่ีจะสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่าย ผู้บริหาร ประเด็นท่ี 1  
    สืบเนื่องมาจากท่ีท่านสุรศักด์ิ เพ็ชระ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 กล่าวไปแล้ว    
    ในเรื่องของน้้าท่วมหรือวาตภัย ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา 
    โดยเฉพาะหมู่ท่ี 3 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วม ถนนสายน้้าพุ -
    ควนศรี ไหล่ทางโดนน้้ากัดเซาะ ความลึกเกือบ 2 เมตร ในแต่ละจุด         
    ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์น้้าท่วม โดยท่ียังไม่ได้รับ
    การแก้ไข และในปี พ.ศ. 2563 เกิดเหตุการณ์น้้าท่วมซ้้าอีก ท้าให้ไหล่ถนน
    ช้ารุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร
    ไปมา ผมอยากน้าเสนอให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ า พุ        
    ด้าเนินการแก้ไขเรื่องป้ายเตือนถนนช้ารุดก่อนอันดับแรก เพื่อให้พี่น้อง  
       ประชาชนระมัดระวัง ป้องกันการเกิดอันตราย สาเหตุจากถนนน้้ากัดเซาะ 
    อันดับต่อไปขอให้ทางคณะผู้บริหารประสานไปยังผู้รับผิดชอบในการ    
    ด้าเนินโครงการดังกล่าว ว่าสามารถด้าเนินการได้ไหม หากด้าเนินการไม่ได้      
    เราสามารถด้าเนินการเองได้ไหม หาช่องทางไหนได้บ้าง หากปล่อยท้ิงไว้
    จะก่อให้เกิดอันตรายในอนาคต ถนนสายอิสระ บริเวณสามแยกสายอิสระ
    (บ้านลุงฉิ่ง) จุดนี้ถนนช้ารุดทุกครั้งเมื่อเกิดน้้าท่วมหรือวาตภัย ซึ่งถนน     
    เส้ น ดั งก ล่ าวน้้ า เช่ี ย วมาก  โดย ได้ป รับ ป รุ ง แก้ ไข เมื่ อ ปี ท่ี ผ่ าน ม า               
    จากผลกระทบในปี พ.ศ. 2554 ปีนี้น้้าท่วมอีก ท้าให้ผิวจราจรเสียหาย     
    ผมขอเสนอว่าในอนาคตให้รวบรวมซ่อมแซมเป็นถนนคอนกรีต หากยังเป็น
    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจะเสียหายอีก เพราะตรงนั้นเป็นร่องน้้า หาก      
    น้้าหลาก น้้าเช่ียวมาก ก็กัดเซาะถนนแอสฟัลท์ติกไปท้ังแถบ ก่อให้เกิด   
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    ความเสียหาย หากเรายังท้าเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเหมือนเดิม        
    ปีหน้าน้้าท่วมก็ต้องซ่อมแซมอีก โดยควรแก้ไขให้ถาวร ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
    ถนนสายศาลา หมู่ ท่ี 3 มีน้้าเซาะผิวจราจร ขาดไปประมาณ 2 -3 เมตร 
    ขอให้เจ้าหน้าท่ีไปส้ารวจว่ามีงบประมาณส่วนไหนบ้าง เพื่อจะได้แก้ไข   
    ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และถนนสายสามแยก      
    บ้านลุงฤทธิ์ทางไปสามแยกบ้านนายาว ผ่านบ้าน ปลัด อบต. มีถนนช้ารุด
    หลายจุด ผิวจราช้ารุด และถนนสายบ้าน ลุงจือ ซึ่ ง เป็นถนนลูกรัง          
    ถนนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์น้้ าท่วม แต่เกิดจากการใช้งาน       
    ของรถบรรทุกไม้ยางพารา ท้าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากจะให้เจ้าหน้าท่ี
    ไปส้ารวจซ่อมแซม พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ถนนอย่างสะดวก ในการ       
    ท้าการเกษตรอย่างปลอดภัย และมีชาวบ้านสอบถาม เรื่องความเสียหาย
    จากน้้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นพืช เครื่องใช้ต่างๆ กรณีนี้พี่น้องประชาชน     
    สอบถามว่า หากข้าวของช้ารุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆ ในครัวเรือน       
    สามารถแจ้งความเสียหายกับหน่วยงานไหนได้บ้าง แจ้งท่ีองค์การบริหาร
    ส่วนต้าบลน้้ าพุ ได้ ไหม  และเรื่องของพืชสวน  ไร่นา ของประชาชน         
    เกิดความเสียหาย อยากจะใช้สภาฯแห่งนี้ ให้ ผู้บริหารช้ีแจงว่าพี่น้อง      
    ประชาชนสามารถแจ้งความจ้านง ความเสียหายกับองค์การบริหารส่วน  
    ต้าบลน้้าพุ ในส่วนเรื่องการเกษตรต้องไปแจ้งท่ีเกษตรอยู่แล้ว  ซึ่งตอนนี้    
    เรายังไม่ทราบรายละเอียดจากทางรัฐบาลว่าจะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้อง
    ประชาชนท่ีเกิดความเสียหายจากอุทกภัยหรือไม่  ต่อไปเป็นประเด็นท่ี 2 
    เรื่อง covid-19 ซึ่งผมเองเป็นอาสาสมัครประธานอสม.ต้าบลน้้าพุ จากการ
    ระบาดของ covid-19 ในรอบท่ี 2 ตามท่ีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้ดูจากส่ือ
    ต่างๆ น่ากลัวมากครับ ท่ีผ่านมาโรค covid-19 ระบาดก็จริงแต่ค่อนข้าง   
    จะระบาดช้า แต่ครั้งนี้ระบาดค่อนข้างเร็ว จากท่ีผมติดตามข่าว ประมาณ 
    20 จังหวัดแล้ว และมีผู้ป่วย 1 ,000 กว่าราย ผมเช่ือเหลือเกินว่ายัง         
    มีโอกาสท่ีจะระบาดต่อไปอีก โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้รับ
    รายงานจากส่ือต่างๆ ว่ามีผู้ป่วย 1 ราย จากอ้าเภอกาญจนดิษฐ์ ฉะนั้น      
    ในนามองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ  ซึ่งเป็นองค์กรหลักท่ีจะต้องดูแล      
    พี่น้องประชาชน อยากจะให้ผู้บริหารเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ  
    อุปกรณ์ ต่างๆ จะได้เฝ้าระวังดูแลพี่น้องประชาชน  ในการเฝ้าระวัง          
    โรค covid-19 ไม่ให้เข้ามาในพื้นท่ีต้าบลน้้าพุ  โดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์  
    เครื่องวัดอุณหภูมิ มีอยู่ไม่เพียงพอรวมถึงหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ      
    และแอลกอฮอล์เป็นเรื่องส้าคัญท่ีช่วยป้องกันให้กับอาสาสมัครท่ีเข้าไป    
    ช่วยคัดกรอง เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ไม่ให้เกิดโรคระบาดกับ    
    พี่น้องประชาชน หากติดเช้ือ covid -19 สัก 2-3 ราย มีโอกาสถูกประกาศ
    เคอร์ฟิวเหมือนครั้งท่ีผ่านมาได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ     
    ไว้ ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ สามารถต้ังงบประมาณได้ไหม 
    หากไม่ได้เราหางบประมาณจากช่องทางไหนได้บ้างเพื่อ ดูแลพี่น้อง       
    ประชาชนให้ปลอดภัยจากโรค covid-19 ผมเองมี 2 ประเด็น ท่ีน้าเสนอ
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    ต่อประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณครับ  ท่ีให้ โอกาส          
    ได้น้าเสนอช้ีแจงประเด็นต่างๆ ขอบคุณมากครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มีท่านอื่นจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสุรศักด์ิ เพ็ชระ ครับ     
(ประธานสภาฯ)     

นายสุรศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรศักด์ิ เพ็ชระ สมาชิกสภาฯ             
(ส.อบต. ม.4)   หมู่ท่ี 4 เมื่อสักครู่ท่ีผมกล่าวเรื่องน้้าท่วม ท่ีช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน
    ผมไม่ได้เอ่ยนามถึงใคร และไม่ได้พาดพิงถึงนะครับ ขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  มีท่านอื่นจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสายันต์ อติชาติ ครับ      
(ประธานสภาฯ)  

นายสายันต์ อติชาติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมนายสายัณห์ อติชาติ สมาชิกสภาฯ                  
(ส.อบต. ม.2)   หมู่ท่ี 2 ขอกราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การ
    บริหารส่วนต้าบลน้้าพุทุกท่าน ผมขอพูดถึงถนนสายห้วยโฉมหงส์ ปัญหา   
    เกิดจากการก่อสร้างถนนสายวันแม่  มี รถบรรทุกวิ่ ง ผ่านถนน สาย           
    ห้วยโฉมหงส์ ท้าให้ถนนเกิดการแตกร้าว ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง    
    หรือคณะผู้บริหารเข้าไปดูแลด้วยนะครับขอบคุณครับ 

นายด้ารงศักดิ์ เพ็ชระ  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายก
(ประธานสภาฯ)   อบต. ช้ีแจง ตามท่ีท่านสุรศักด์ิ เพ็ชระ ฝากเรื่องน้้ าท่วม น้้ ากัดเซาะ      
    ถนน ท่านสาทร ไมถึง ฝากน้้าท่วม และให้มีป้ายเตือนถนนช้ารุด และถนน  
    ท่ีเกิดจากภัยน้้าท่วมบริเวณซอยอิสระ ถนนสายศาลาหมู่ท่ี 3 ถนนสาย    
    บ้านลุงฤทธิ์ และถนนสายบ้านลุงจือ ท่ีได้รับความเสียหาย และในส่วนท่ี   
    ชาวบ้านฝากถามความเสียหายจากน้้าท่วมพืชเกษตร อุปกรณ์ เครื่องใช้
    ภายในบ้ าน  แจ้งความเสียหาย  ท่ี ไหน ได้บ้าง และเรื่อง covid-19           
    ให้ฝ่ายบริหารจัดหางบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย
    และ เจลแ อ ลก อ ฮ อ ล์  ห าแ น วท าง จั ด ซื้ อ ไ ด้ ไห ม  แ ละ ใน ส่ วน ท่ี                 
    ท่านสายัน ต์ อติชาติ ฝากเรื่องถนนช้ารุดสายห้วยโฉมหงส์ ขอเชิญ        
    ท่านนายก อบต.ช้ีแจง ครับ 

นายสนธยา โปอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร    
(นายก อบต.)   เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ กระผมนายสนธยา โปอินทร์     
    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าพุ  ใน เบียบวาระ ท่ี  5 เรื่องอื่นๆ            
    ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ท่ีสอบถามมาท้ัง 3 ท่าน ขอกราบเรียน
    ก่อนว่าตอนนี้เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพุ 
    กลับบ้านแล้ว ในส่วนเรื่องอื่นๆ ท่ีท่านเสนอมา ผมได้ประชุมและส่ังการ
    แล้วเมื่อวันจันทร์ท่ี ผ่านมา และหลังจากน้้าท่วมผมได้ลงพื้น ท่ีส้ารวจ       
    ถนนทุกสายด้วยตัวผมเอง ไม่ว่าจะเป็นถนนแอสฟัลท์ติก ถนนลูกรัง          
    ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนท่ีถูกน้้ากัดเซาะตลอดจนส่ังให้เจ้าหน้าท่ี      
    ท่ีเกี่ยวข้องให้จัดหาป้ายเตือนต่างๆ และได้ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการ
    อย่างรวดเร็ว ผมขอกราบเรียนว่าได้ส้ารวจหมดและก้าลังด้าเนินการ     
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